



การบริโภคอยู่ที่ 375,000 ตัน ทำให้มีน้ำตาลส่วนเกินประมาณ 130,000 ตัน ดังนั้นผู้ผลิตชาวโบลีเวีย หวังว่า โควตาการส่งออกครั้งที่ 2 จะประกาศในเดือนกุมภาพันธ์

## อินเดีย

รัฐมนตรีอาหารกล่าวว่า รัฐบาลอาจตัดสินใจส่งออกน้ำตาลอีก “ในเวลาที่เหมาะสม” และได้ตอบกลับการร้องขอจาก ISMA เพื่ออนุมัติการส่งออกมากขึ้นภายในสิ้นเดือนธันวาคม เพราะอุตสาหกรรมกำลังถือสต็อกจำนวนมาก และคาดการณ์ว่าตลาดโลกจะลดลงอีกในปี 2012 โดยกล่าวว่า “ผมให้ความมั่นใจกับ ISMA ว่า เราจะตัดสินใจ(ส่งออก) ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะเอื้อต่อทั้งอุตสาหกรรมและประเทศ”

ขณะเดียวกันรัฐมนตรีอาหารอินเดียให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg ว่า รัฐบาลจะพิจารณาส่งออกน้ำตาลอีกหลังจากโรงงานใช้โควตาส่งออกปัจจุบัน 1 ล้านตันหมด และกล่าวว่า อินเดียจะรักษาสต็อกน้ำตาลเทียบเท่ากับการบริโภค 3 เดือน และน้ำตาลส่วนเกินที่มีอยู่เพื่อส่งออกอาจมีทั้งหมด 2 ล้านตัน แม้ว่าปีนี้ปริมาณน้ำตาลจะไม่ถึงตัว แต่รัฐบาลจะประเมินผลผลิตน้ำตาลและพื้นที่ปลูกอ้อย ก่อนจะอนุญาตส่งออกอีก และกล่าวเสริมว่า รัฐบาลมีแผนจะส่งเสริมการเพาะปลูกปีน้ำตาลเพื่อขยายผลผลิตน้ำตาลในช่วงนอกฤดู

เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม หุ่นบริษัทน้ำตาลปรับตัวสูงขึ้น จากรายงานของรัฐมนตรีอาหารว่า รัฐบาลจะพิจารณาเปิดเสรีอุตสาหกรรมน้ำตาลบางส่วน ภายหลังจากสิ้นสุดสมัยการประชุมสภานี้ และอ้างคำพูดของรัฐมนตรีอาหารที่กล่าวว่า “เราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อจะเปิดเสรีอุตสาหกรรม และจะมีการหารือเรื่องนี้ในที่ประชุมระดับสูง”

รัฐบาลได้ออกประกาศเพื่อผ่อนคลายนโยบายระเบียบแก่โรงงานที่ยื่นคำขอส่งออกน้ำตาล โดยนับจากนี้เป็นต้นไป มีเพียงโรงงานน้ำตาลที่ส่งออกน้ำตาลเท่านั้นที่จำเป็นต้องให้รายละเอียดสต็อกน้ำตาลของตน ก่อนหน้านี้ ผู้ค้าจำเป็นต้องให้รายละเอียดสต็อกน้ำตาลของโรงงานที่ซื้อน้ำตาลของตนและรายละเอียดสต็อกของโรงงานที่ขายโควตาน้ำตาลให้ตนด้วย รัฐบาลได้ออกโควตาส่งออกน้ำตาลไปแล้ว จนถึงขณะนี้ 103,974 ตัน

## จีน

สมาคมน้ำตาล광สีประมาณการณ์ผลผลิตของมณฑลปี 2011-2012 อยู่ที่ 7.2 ล้านตัน เทียบกับ 6.73 ล้านตัน ฤดูกาลก่อนหน้า ต้นทุนการผลิตน้ำตาลในมณฑลคาดการณ์ที่ 6,400-6,500 หยวน/ตัน และสมาคมกล่าวว่า หากราคาน้ำตาลยังคงต่ำกว่า 6,500 หยวน/ตัน มณฑล광สีจะประกาศซื้อน้ำตาลในมณฑล และสำรองน้ำตาลเพื่อให้ราคาเสถียร ราคาใน광สีได้ลดลงต่ำกว่า 7,000 หยวน/ตัน

ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2554 โรงงานน้ำตาล 94 โรง ในมณฑลกวาสีเริ่มเปิดหีบคิดเป็น 91.2% ของโรงงานทั้งหมด

ราคาน้ำตาลในเมืองหนานหนิง มณฑลกวาสี เมื่อวันพฤหัสบดีอยู่ที่ 6,650 - 6,600 หยวน/ตัน ราคาน้ำตาลในประเทศได้มีสัญญา ณ พื้นที่ในช่วงเทศกาลวันหยุด ช่วงฤดูการบริโภคสูงสุดยังไม่เริ่มขึ้น แต่ไม่มีแนวโน้มทำให้ราคาพุ่งขึ้นถึงระดับสูงสุดในปี 2010 เมื่อผลผลิตและอุปสงค์สมดุลกันในฤดูกาลนี้ และเมื่อรวมโควตานำเข้า WTO 1.95 ล้านตัน ปัจจุบันกำไรเบื้องต้นการนำเข้าก็เป็นบวกอย่างมาก โดยผลกำไรมาจากการนำเข้าน้ำตาลของไทยเกิน 1,000 หยวน/ตัน

ในเดือนพฤศจิกายนการนำเข้าน้ำตาลของจีนเพิ่มขึ้น 53% ของปี และมีแนวโน้มยังคงสูง เนื่องจากการขาดแคลนเพราะผลผลิตในประเทศไม่ดี Barclays Capital กล่าวว่า ข้อมูลการค้าในเดือนพฤศจิกายนของจีนแสดงอุปสงค์สินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มขึ้นตรงข้ามกับข้อมูลอื่น ๆ ที่ชี้เศรษฐกิจชะลอตัว

ณ วันที่ 20 ธค. โรงงานน้ำตาล 10 โรง ในมณฑลยูนนานหีบอ้อยได้ 130,874 ตัน และผลิตน้ำตาลได้ 13,531 ตัน ลดลง 97 ตัน จากปีก่อน อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น เป็น 10.33% เทียบกับ 9.97% ผลผลิตเอทานอลอยู่ที่ 371 ตัน

## ฟิลิปปินส์

ประธานของสมาพันธ์ผู้ปลูกอ้อยแห่งชาติเรียกร้องให้ปรับลดโควตาน้ำตาลในประเทศลงอีก โดยกล่าวว่า ปัจจุบันผลผลิตน้ำตาลมีจำนวนมากเท่านั้นสำหรับตลาดในประเทศ โรงงานอยู่ในช่วงการหีบสูงสุดซึ่งหมายความว่าราคาน้ำตาลน่าจะลดต่ำลง ถึงแม้ว่าจะมีการปรับทบทวนคาดการณ์ผลผลิตน้ำตาลในฤดูการผลิตนี้ลดลง ราคาที่กำลังเสนอขายใน Central Azucarera de Don Pedro เมื่อวันจันทร์ลดลง 75 เปโซ/50 กก. (54 บาท) เป็น 1,285 เปโซ/50 กก. (923 บาท) ซึ่งสร้างความกังวลให้ผู้ผลิต

แต่ Visayan Daily Star รายงานว่า การตอบสนองต่อข้อเรียกร้องนั้น ทางผู้บริหาร SRA กล่าวว่าเธอจะคอยจนหลังช่วงวันหยุดเพื่อรอดูดีต่อราคาจะดีขึ้น เธอกล่าวว่า ปกติการซื้อน้ำตาลหน้าโรงงานจะลดลงในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และถูกซ้เพิ่มเติมจากราคาตลาดโลกที่ลดลง โดยเธอกำลังพิจารณาถึงการปรับเพิ่มโควตาน้ำตาลสำรองเพื่อให้แน่ใจว่าจะเพียงพอกับในประเทศ

ผู้บริหารกล่าวว่า ขณะที่ได้ปรับลดประมาณการผลิตน้ำตาลทรายในปี 2011/12 ลงเหลือ 2.24 ล้านตัน จาก 2.4 ล้านตัน ของครั้งก่อน ซึ่งไม่จำเป็นต้องลดตัวเลขการส่งออกกลางจาก 672,000 ตัน ที่ได้จัดสรรไว้ เธอยืนยันว่าการที่เกิดฝนตกหนัก และน้ำท่วมจากไต้ฝุ่นวาซินั้น ส่งผลกระทบต่อผลผลิตน้ำตาลในจังหวัดตอนกลางและตอนใต้ของประเทศ

